

**PHẦN VĂN BẢN KHÁC****HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN**

**Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 và trước kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.**

*(Phần tiếp theo Công báo số 08+09 ngày 07-02-2020)*

**Phụ lục 6****20 KIẾN NGHỊ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA TRUNG ƯƠNG**

*(Kèm theo Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND tỉnh)*

**1. Đề nghị tỉnh quan tâm và có giải pháp để kiểm soát và xử lý hơn 01 triệu tấn m<sup>3</sup> chất thải xỉ tro của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 nhằm không để gây ô nhiễm môi trường xung quanh, đặc biệt là vùng biển ven bờ (cử tri phường Bình Tân, thị xã La Gi).**

**Thẩm quyền giải quyết: Bộ, ngành Trung ương**

Hiện nay, tổng khối lượng tro xỉ phát sinh của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 khoảng 938.860 m<sup>3</sup>, được Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 vận chuyển bằng xe thùng kín có nắp đậy tới bãi chứa xỉ. Tại khu vực bãi xỉ, Công ty có lắp đặt hệ thống camera giám sát và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát. Trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên giám sát hoạt động đổ xỉ của Công ty qua hình ảnh camera truyền về, đồng thời phối hợp với địa phương theo dõi, giám sát, yêu cầu Công ty thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình vận chuyển, chôn lấp tro xỉ.

Qua giám sát của Sở, đến nay Công ty đã bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị, xe tưới nước và thường xuyên tưới nước tại khu vực bãi xỉ, phủ lưới chống bụi che phủ bề mặt tro, xỉ tại các vị trí đã được lu lèn đầm chặt và các khu vực đất trống. Bên cạnh đó, theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì ngày 11/02/2019 và thực hiện các nội dung theo hồ sơ môi trường được duyệt, vừa qua Công ty đã lắp đặt hệ thống phun nước tưới tự động trong khu vực bãi xỉ tại ô đã lấp đầy theo thiết kế, phối hợp với đơn vị cung cấp phun chất kết dính làm cứng bề mặt tro, xỉ đảm bảo không phát tán bụi ra môi trường xung quanh.

Vừa qua, Nhà máy đã chuyển giao 30,06 tấn tro bay cho Công ty Cổ phần Hoàng Sơn Fly ash and cement – Chi nhánh phía Nam để làm phụ gia cho sản xuất xi măng; bên cạnh đó Công ty đang tìm kiếm các đối tác để tiêu thụ lượng tro xỉ phát sinh từ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 trong thời gian tới.

Để tăng cường công tác kiểm soát và xử lý lượng tro xỉ phát sinh tại các nhà máy tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, vừa qua UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho phép đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất gạch không nung từ nguồn nguyên liệu tro xỉ; đồng thời kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương sớm xây dựng hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế quy định việc xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng.

**2. Cử tri xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong tiếp tục đề nghị tỉnh kiến nghị Trung ương quan tâm đầu tư kè chắn sóng biển giai đoạn 2 tại xã vì hiện nay vào mùa gió Nam, bờ biển tiếp tục bị xâm thực gây lo lắng trong nhân dân.**

**Thẩm quyền giải quyết: Trung ương**

Những năm gần đây, do tình hình biến đổi khí hậu phức tạp, nhiều khu vực bờ biển trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Tuy Phong nói riêng thường xảy ra tình trạng xói lở nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân. Do nguồn vốn ngân sách tỉnh khó khăn, không cân đối được để đầu tư, UBND tỉnh đã nhiều lần kiến nghị Trung ương xem xét cân đối nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2016 – 2020 cũng như nguồn dự phòng ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 – 2020 để thực hiện. Cụ thể, đối với 483m kè còn lại của dự án Kè bảo vệ bờ biển xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, đã được UBND tỉnh kiến nghị Trung ương xem xét hỗ trợ đầu tư từ năm 2015 đến nay. Tuy nhiên, do ngân sách Trung ương chưa cân đối được nguồn nên chưa thể hỗ trợ theo đề nghị của tỉnh.

**3. Cử tri xã Tân Hà, huyện Hàm Tân tiếp tục đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết cấp đất cho đồng bào thôn Suối Máu đầu mùa mưa năm nay để kịp thời sản xuất mùa vụ.**

**Thẩm quyền giải quyết: Trung ương**

Công trình khai hoang, bố trí đất sản xuất cho các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Tân Hà (giai đoạn 2) huyện Hàm Tân đã được UBND huyện Hàm Tân giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư; đến nay, UBND huyện đã phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, bố trí kinh phí cho công tác chuẩn bị hồ sơ thủ tục nhưng chưa bố trí được nguồn kinh phí triển khai

thực hiện công trình.

Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, UBND tỉnh đã có báo cáo đề xuất với Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 2338/UBND-KT ngày 19/6/2018 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung dự toán năm 2018 cho tỉnh Bình Thuận để triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg giai đoạn 2017-2020 theo đúng lộ trình đề án được duyệt tại Quyết định số 3365/QĐ-UBND ngày 23/11/2017; trong đó, có kinh phí hỗ trợ khai hoang đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Hàm Tân.

Sau khi được Trung ương phân bổ nguồn vốn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Dân tộc phối hợp cùng các sở, ngành liên quan phân khai kinh phí triển khai thực hiện theo quy định.

**4. Cử tri phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh lại Dự án của Công ty Hoàng Quân theo hướng đưa ra khỏi quy hoạch phân diện tích hiện nay là khu phố 1 để triển khai làm đường. Vì khu dân cư khu phố 1, phường Hàm Tiến vào năm 1994 đã được quy hoạch phân lô theo ô bàn cờ cấp đất cho các hộ dân bị sạt lở xây dựng nhà ở ổn định nhưng phần đường từ đó đến nay chưa được đầu tư, vẫn là đường đất mùa mưa thì xói lở, mùa nắng thì bụi và lún đi lại hết sức khó khăn. Trong khi đó dự án của Công ty Hoàng Quân chỉ mới được phê duyệt gần đây, hiện nay được biết đã sang nhượng cho Công ty Hải Phát không biết đến bao giờ mới thực hiện được.**

#### **Thẩm quyền giải quyết: Trung ương**

Công ty địa ốc Hoàng Quân được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 4 năm 2017. Đến nay, Công ty đã triển một số công việc như sau:

- Ký hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Hợp Nhất để thực hiện việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (đã lập xong báo cáo đánh giá môi trường cho phân bên đường, đang lập phân ven biển).

- Ký hợp đồng với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để trích lục và chỉnh lý hồ sơ địa chính dự án (đã trích lục xong; đang ký xác nhận tứ cận tại phường Hàm Tiến).

- Lập quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án (đã được UBND tỉnh phê duyệt).

Hiện tại, dự án chưa triển khai do vướng khoáng sản titan, vừa qua, UBND tỉnh có văn bản xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện dự án trên khu vực dự trữ khoáng sản titan. Hiện nay, đang chờ ý kiến

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Văn bản số 3487/BTNMT-ĐCKS ngày 04/7/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

**5. Đề nghị tỉnh kiến nghị với Trung ương chỉ đạo lực lượng Kiểm ngư, cảnh sát biển tăng cường công tác tuần tra khu vực phía Đông Đông Nam đảo Phú Quý. Vì mùa này biển êm, ngư dân khai thác hải sản từ 70 hải lý trở ra gặp rất nhiều tàu cá của Trung Quốc sang khai thác hải sản, làm ảnh hưởng đến việc khai thác hải sản của ngư dân.**

**Thẩm quyền giải quyết: Trung ương**

Theo thông tin từ cơ quan Kiểm ngư vùng 4, trong những tháng qua, trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp trên biển Đông (nhóm tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc liên tục có hành vi xâm phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam; tàu cá Trung Quốc khai thác hải sản), các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam (Kiểm ngư, Cảnh sát biển, Hải quân) tiếp tục thực thi và bảo vệ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế và pháp luật của Việt Nam. Theo đó, tại vùng khơi (bao gồm phía Đông - Đông Nam đảo Phú Quý) luôn có sự hiện diện thường xuyên của lực lượng thực thi pháp luật trên biển (Kiểm ngư vùng 4, Cảnh sát biển, Hải quân), vừa bảo vệ chủ quyền, vừa bảo vệ sự an toàn của ngư dân, nhằm giúp ngư dân an tâm khai thác hải sản trên vùng biển khơi.

**6. Cử tri tiếp tục đề nghị tỉnh quan tâm giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020. Vì quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được (cử tri xã Đức Phú, huyện Tánh Linh) và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện nội dung tại Quyết định 3881/QĐ-UBND, ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận và Công văn số 2310/SNN-VP, ngày 02/8/2017 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn “Về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” nhằm hỗ trợ ngành chăn nuôi cho nông dân (cử tri xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh).**

**Thẩm quyền giải quyết: Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**

Thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3881/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 quy

định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020. Chính sách quy định đối tượng hỗ trợ là các hộ gia đình trực tiếp chăn nuôi bò, heo, gia cầm, trừ các hộ chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp; người làm dịch vụ phối giống nhân tạo bò, heo. Các mức hỗ trợ được nêu tại Quyết định số 3881/QĐ-UBND nhằm giúp người chăn nuôi đưa các giống mới có năng suất cao và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường để phát triển chăn nuôi.

Nguồn kinh phí hỗ trợ được chi từ nguồn ngân sách tỉnh bố trí hàng năm và nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 205/2015/TT-BTC ngày 23/12/2015 của Bộ Tài chính. Do ngân sách tỉnh khó khăn, UBND tỉnh đã có Công văn số 228/UBND-KT ngày 17/01/2018 báo cáo và đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp bổ sung cho tỉnh số tiền 21.292 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay Trung ương vẫn chưa cấp bổ sung kinh phí để thực hiện. Sau khi nhận được kinh phí cấp bổ sung từ Trung ương, tỉnh sẽ chi trả cho các đối tượng hỗ trợ theo quy định.

#### **7. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư Đập ngăn mặn tại Sông Phan (cử tri xã Tân Hải, thị xã La Gi)**

##### **Thẩm quyền giải quyết: Bộ Kế hoạch và Đầu tư**

Thực hiện Công văn số 2367/BKHĐT-HTX ngày 13/4/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, ngày 9/5/2018, UBND tỉnh đã có công văn số 1814/UBND-KT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, đã đưa dự án Hệ thống Đập ngăn mặn Sông Phan vào danh mục dự án đề nghị hỗ trợ từ ngân sách trung ương. Sau khi Trung ương hỗ trợ bố trí vốn cho công trình, tỉnh sẽ tiến hành triển khai các bước tiếp theo để thực hiện đầu tư công trình theo quy định.

#### **8. Cầu ông Hạnh (Km 37 tuyến Quốc lộ 1A) thuộc địa bàn xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam đã xuống cấp, không an toàn cho các phương tiện tham gia lưu thông. Đề nghị tỉnh có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa.**

##### **Thẩm quyền giải quyết: Bộ Giao thông vận tải.**

Theo kiến nghị cử tri, UBND tỉnh đã kiến nghị Bộ Giao thông vận tải đầu tư nâng cấp sửa chữa Cầu Ông Hạnh. Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải và Nhà đầu tư BOT dự án Phan Thiết – Đồng Nai đã ký phụ lục hợp đồng bổ sung hạng mục theo Quyết định phê duyệt của Bộ Giao thông vận tải (trong đó có đầu tư nâng cấp sửa

chữa cầu Ông Hạnh). Hiện nay, nhà đầu tư đang khẩn trương tiến hành công tác chuẩn bị để triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2019.

Ngày 18/6/2019, UBND tỉnh tiếp tục có Công văn đề nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm chỉ đạo Nhà đầu tư và các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư và triển khai thi công hạng mục bổ sung nêu trên nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Thuận.

**9. Đoạn đường Quốc lộ 1A trước UBND xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam do không có dải phân cách, đường hẹp dạng thắt hình cổ chai và có kênh mương thoát nước cạnh sát đường rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tại đoạn này đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông. Cử tri tiếp tục đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết.**

**Thẩm quyền giải quyết: Bộ Giao thông vận tải.**

Ngày 02/10/2018, UBND tỉnh đã có Công văn kiến nghị Bộ Giao thông vận tải nâng cấp mở rộng đoạn đường Quốc lộ 1 trước UBND xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam (đoạn Km1720+800 – Km1721+200 Quốc lộ 1).

Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức kiểm tra, đánh giá sự cần thiết đầu tư và thống nhất mở rộng đoạn tuyến trên và ngày 27/11/2018, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét.

Ngày 20/5/2019, UBND tỉnh đã tiếp tục có Công văn kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét mở rộng đoạn tuyến trên.

Do đó, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục theo dõi, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông vận tải mở rộng đoạn tuyến trên.

**10. Đề nghị tỉnh kiến nghị Trung ương quan tâm sớm đầu tư kết cấu hạ tầng 02 xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong**

**Thẩm quyền giải quyết: Bộ Công thương**

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 01/TB-VPCP ngày 02/01/2018 của Văn phòng Chính phủ (tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận), trong đó, giao "Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì, phối hợp và huy động chủ đầu tư các dự án tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân lập và triển khai thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của 2 xã Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo, thuộc khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân", UBND tỉnh đã có Công văn gửi Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội 2 xã Vĩnh Tân, Vĩnh

Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, ngày 01/02/2019, Bộ Công thương đã có Công văn đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm việc với chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện, căn cứ quy định và tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng dự án nhà máy điện trong Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội 2 xã Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo theo đề nghị của tỉnh Bình Thuận.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công thương, ngày 06/03/2019 EVN có Công văn gửi Tổng công ty phát điện 3 và Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (2 đơn vị trực thuộc EVN) đề nghị 2 đơn vị làm việc với các chủ đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3, 02 Nhà máy đã đồng ý hỗ trợ một phần kinh phí cho Dự án đường giao thông đoạn từ QL1A đến động Từ Bi với tổng số tiền là 5 tỷ đồng (mỗi đơn vị hỗ trợ 2,5 tỷ đồng). Theo quy định Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan không cho phép EVN sử dụng nguồn vốn do EVN quản lý để hỗ trợ tỉnh Bình Thuận đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội hai xã Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo như đề nghị của tỉnh. Do đó, EVN đã báo cáo Bộ Công thương xem xét, có ý kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép EVN được hỗ trợ kinh phí đầu tư còn lại cho Dự án đường giao thông đoạn từ QL1A đến Động Từ Bi. Tuy nhiên, đến nay, tỉnh vẫn chưa nhận được văn bản có ý kiến của Bộ Công thương. Đối với việc hỗ trợ (5 tỷ đồng), hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với UBND huyện Tuy Phong thực hiện thủ tục tiếp nhận vốn hỗ trợ và các hồ sơ, thủ tục đầu tư công trình theo quy định.

**11. Đề nghị tỉnh quan tâm chính sách trợ cấp cho người có công cách mạng vì chế độ hiện nay rất thấp, không đáp ứng được đời sống của Người có công nhất là thân nhân của liệt sỹ. Đồng thời cần quan tâm đến chế độ thù lao cho cán bộ chi, tổ hội của các hội đoàn thể ở thôn vì hiện nay cán bộ làm chi, tổ hội ở thôn chưa có chế độ thù lao (*cử tri Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam*).**

#### **Thẩm quyền giải quyết: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội**

Vấn đề chính sách trợ cấp cho người có công cách mạng đã được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận kiến nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và được trả lời tại công văn số 919/LĐTĐ-BHXH-VP ngày 08/3/2019, nội dung cụ thể như sau:

Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng được xây dựng căn cứ vào hoàn cảnh, điều kiện kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. Trong những năm qua, mặc dù nền kinh tế đất nước còn gặp nhiều khó khăn nhúng hàng

năm nhà nước đều dành một phần ngân sách đảm bảo các chế độ ưu đãi đối với người có công thể hiện sự tri ân của Đảng và Nhà nước đồng thời góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của người có công và thân nhân của họ. Năm 2018, thực hiện Nghị quyết số 49/2017/QH14 của Quốc Hội về dự toán ngân sách năm 2018 chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2018/NĐ-CP ngày 12/7/2018 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công cách mạng thay thế Nghị định số 70/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công cách mạng là 1.515.000 đồng tăng 6,923% (bằng tỷ lệ tiền lương cơ sở) được thực hiện từ ngày 01/7/2018. Mặt khác, chế độ ưu đãi người có công được xây dựng trên cơ sở khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước và công lao của người có công. Vì vậy, mức trợ cấp hàng tháng như hiện nay là phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội đất nước.

Riêng mức trợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ghi nhận đề xuất của cử tri khi trình sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi Người có công cách mạng và các Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành.

**12. Cử tri xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình phản ánh các đối tượng tham gia chiến trường K ở địa phương không được Nhà nước cho hưởng các chế độ ưu tiên đối với người có công như nghỉ dưỡng, cấp Bảo hiểm y tế, chế độ hưởng một lần.. Đề nghị tỉnh quan tâm, xem xét vấn đề này.**

**Thẩm quyền giải quyết: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội**

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo cho Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Bắc Bình rà soát lại những người tham gia chiến trường K ở xã Hồng Thái đủ điều kiện theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì giải quyết chế độ trợ cấp một lần và cấp bảo hiểm y tế theo đúng quy định.

Riêng về chế độ nghỉ dưỡng cho các đối tượng tham gia chiến trường K, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã báo cáo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội kiến nghị Chính phủ xem xét.

**13. Hiện nay chế độ chính sách an sinh xã hội của tỉnh đã được giải quyết kịp thời cho các đối tượng theo quy định. Tuy nhiên, qua rà soát thực tế tại địa phương các đối tượng bị bệnh ung thư chưa được nằm trong diện bảo trợ xã hội. Đề nghị UBND tỉnh xem xét đưa đối tượng này vào diện được bảo trợ xã hội để giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh (cử tri xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh).**



**Thẩm quyền giải quyết: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội**

Hiện nay các đối tượng bị bệnh ung thư không thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Liên Bộ Lao động – TB&XH và Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 888/SLĐTBXH-BTTN ngày 13/5/2019 kiến nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu trình Chính phủ xem xét, mở rộng đối tượng bị bệnh ung thư thuộc diện bảo trợ xã hội.

**14. Cử tri huyện Tuy Phong đề nghị tỉnh quan tâm sửa chữa các tuyến đường từ Trạm xăng dầu Thắng Lợi đến ngã ba Chí Công.****Thẩm quyền giải quyết: Bộ Giao thông vận tải**

Đường từ Trạm xăng dầu Thắng Lợi đến ngã ba Chí Công (tuyến Quốc lộ 1): Cục Quản lý Đường bộ IV đã thường xuyên kiểm tra và có các Công văn số 927/CQLĐBIV-QLBTĐB ngày 12/4/2019, số 1852/CQLĐBIV-QLBTĐB ngày 02/7/2019, số 2622/CQLĐBIV-QLBTĐB ngày 14/8/2019 đề nghị Ban Quản lý dự án Thăng Long khẩn trương sửa chữa những hư hỏng trên tuyến Quốc lộ 1. UBND tỉnh có Công văn số 3503/UBND-ĐTQH ngày 17/9/2019 đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa hư hỏng trên tuyến Quốc lộ 1 (trong đó có đoạn từ Trạm xăng dầu Thắng Lợi đến ngã ba Chí Công). Theo báo cáo của Ban QLDA Thăng Long, đoạn tuyến trên đã được triển khai sửa chữa từ ngày 25/9/2019.

**15. Cử tri xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam phản ánh việc thi công dự án mở rộng và nâng cấp Quốc lộ 1A trong quá trình thi công xe lu làm rung rạn nứt nhà của các hộ nhân dân tại thôn Dân Phú, các ngành chức năng đã giải quyết, hỗ trợ bồi thường. Hiện nay còn 02 hộ chưa thống nhất với mức hỗ trợ bồi thường. Đề nghị tỉnh quan tâm, giải quyết dứt điểm.**

Ngày 08/10/2018 Sở Giao thông vận tải tỉnh có Công văn số 3681 về việc giải quyết vướng mắc trong việc nhận tiền bồi thường thiệt hại do thi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Bắc Bình và huyện Hàm Thuận Nam. Trong đó có nội dung “ Đề nghị Ban quản lý Dự án Thăng Long, Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Quốc lộ 1A Bình Thuận khẩn trương phối hợp với UBND huyện Bắc Bình, UBND huyện Hàm Thuận Nam, đơn vị Bảo hiểm rà soát, thẩm định các đơn cũ còn sót, đơn phát sinh, đơn bồi thường không thỏa đáng và có ý kiến trả lời bằng văn bản cụ thể; các trường hợp không được bồi thường hoặc kinh phí bồi thường thấp hơn đề nghị của người dân, đề

**ngợi các đơn vị giải thích và làm rõ cơ sở pháp lý để người dân được biết”. Tuy nhiên đến nay, vẫn chưa có văn bản trả lời từ Ban quản lý Dự án Thăng Long. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm có phương án giải quyết hỗ trợ thỏa đáng cho người dân, ổn định cuộc sống.**

**Cử tri xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình đề nghị tỉnh tiếp tục xem xét hỗ trợ đền bù cho 08 hộ bị nứt nhà trong giai đoạn thi công Quốc lộ 1A.**

#### **Thẩm quyền giải quyết: Bộ Giao thông vận tải**

Sở Giao thông vận tải đã tiếp tục có Văn bản số 2449/SGTVT-HTGT ngày 19/8/2019 đề nghị Ban Quản lý dự án Thăng Long sớm có phương án giải quyết dứt điểm cho các hộ, ổn định cuộc sống. Sau khi làm việc với đơn vị bảo hiểm, Ban Quản lý dự án Thăng Long và Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1A Bình Thuận đã có ý kiến về việc giải quyết các vướng mắc trong bồi thường thiệt hại do thi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 làm nứt nhà tại Công văn số 347/BQLDATL-DA6 ngày 03/10/2019 và Văn bản số 90/QL1BT-TTP ngày 25/9/2019, cụ thể như sau:

- Ban QLDA Thăng Long trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, các Sở Ban ngành trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL 1 đoạn qua tỉnh Bình Thuận (Dự án) giai đoạn từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 5 năm 2015. Theo đó, cơ bản các vướng mắc giữa công tác thi công và người dân được giải quyết một cách kịp thời, đảm bảo tiến độ của Dự án và quyền lợi của người dân, trong đó có việc xác định và chi trả kinh phí bồi thường do thi công làm nứt nhà dân.

- Về công tác xác định, bồi thường nứt nhà dân do ảnh hưởng bởi thi công QL1 qua địa bàn tỉnh Bình Thuận vào cuối năm 2014 và đầu năm 2015 khi Dự án cơ bản hoàn thành, Ban Quản lý dự án 1 (nay là Ban QLDA Thăng Long), Nhà đầu tư (Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1A Bình Thuận) nhận được một số phản ánh của người dân là có việc thi công QL1 dẫn đến làm nứt nhà dân. Theo đó, Ban QLDA Thăng Long đã mời đơn vị bảo hiểm vào phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát hiện trạng, xác định mức độ ảnh hưởng để bồi thường hơn 1600 hộ dân, đồng thời ngày 14/3/2016 Ban QLDA Thăng Long đã có Văn bản số 737/PMU.1-QLDA4 gửi UBND tỉnh Bình Thuận và các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam để thông báo và chi trả kinh phí đền bù sau đó.

- Ngoài ra trong năm 2016 khi nhận được bất kỳ đề nghị nào của địa phương về nứt nhà dân do thi công QL1, tỉnh Bình Thuận Ban QLDA Thăng Long đều thông báo để đơn vị bảo hiểm kiểm tra, khảo sát bổ sung để xác định kinh phí bồi thường. Ban QLDA Thăng Long đã có các Văn bản: số 916/PMU.1-QLDA4 ngày 17/4/2017;

số 977/BQLDATAL-DA6 ngày 22/3/2018 gửi UBND huyện Tuy Phong về việc bồi thường và bồi thường bổ sung nút nhà dân do thi công QL1, tỉnh Bình Thuận.

- Đối với trường hợp khiếu nại kết quả bồi thường đều được đơn vị Bảo hiểm kiểm tra, phúc đáp bằng các Văn bản: số 0573/2017-BM-TSKT ngày 11/5/2017; số 1922/2018-BM/TSKT ngày 25/10/2018 của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh .

- Như vậy, toàn bộ công tác kiểm tra, xác định, tính toán và chi trả bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thi công QL1, tỉnh Bình Thuận được thực hiện một cách kịp thời và đầy đủ. Hiện nay Dự án đã hoàn thành thi công hơn 4 năm, các trường hợp kiến nghị sau này, cụ thể tại Văn bản số 2449/SGTVT-HTGT ngày 19/8/2019 không đủ cơ sở để giải quyết.

Trên cơ sở đó, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 3062/SGTVT-BQLBTĐB ngày 14/10/2019 thông báo đến UBND huyện Hàm Thuận Nam và UBND huyện Bắc Bình ý kiến của Ban Quản lý dự án Thăng Long và Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1A Bình Thuận về việc giải quyết các vướng mắc trong bồi thường thiệt hại do thi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 làm nút nhà để UBND các huyện trả lời, giải thích, thông tin cho cử tri.

**16. Đề nghị tỉnh kiến nghị với Bộ Công thương điều chỉnh nâng mức sử dụng bậc 1 đối với hộ gia đình từ 50 KW lên 100 KW và bậc 2 từ 100 KW lên 200 KW để giảm bớt khó khăn cho nhân dân.**

#### **Thẩm quyền giải quyết: Bộ Công thương**

Theo báo cáo của Bộ Công Thương gửi Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3489/BCT-ĐTĐL ngày 17/5/2019 về việc báo cáo phương án tăng giá điện theo Nghị quyết số 30/NQ-CP (ngày 11/5/2019 quyết nghị phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2019), trong đó Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ: “Bộ Công Thương với chức năng quản lý Nhà nước về ngành điện sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá điện bậc thang đối với các khách hàng điện sinh hoạt hướng tới mục tiêu giảm bù chéo giữa các hộ tiêu thụ; tiếp tục chương trình khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh tiến độ xây dựng và phát triển thị trường điện với mục tiêu vận hành thị trường bán lẻ cạnh tranh vào năm 2021 góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội bền vững, phù hợp với tiến trình hội nhập của đất nước”.

Theo Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019 (Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 15/7/2019 của Chính phủ), Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương báo cáo đánh giá về phương thức tính giá, biểu giá điện, đề xuất giải pháp có lợi nhất cho người dân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

**17. Cử tri huyện Hàm Thuận Nam đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng khảo sát cho lắp biển báo cấm tải trọng đối với xe có tải trọng trên 05 tấn và xe khách trên 29 chỗ ngồi trở lên lưu thông trên Quốc lộ 1A lấn vào làn đường bên trong mép lề đường (đoạn đường từ Trạm BOT Sông Phan về thị trấn Thuận Nam). Vì hiện nay, mặt đường đoạn này khá hẹp, khi các loại xe chạy được ở cả 02 làn đường, gây nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt là đối với người sử dụng phương tiện xe gắn máy nhiều trường hợp các xe chạy vượt nhau lấn đường đã gây ra tai nạn có vụ làm chết người.**

**Thẩm quyền giải quyết: Trung ương**

Ngày 11/9/2019, Ban An toàn giao thông tỉnh đã kiến nghị với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc mở rộng 13,3 km QL1A và 03 cầu hẹp (Phú Sung, Ông Hạnh, Tà Mon). Công ty BOT 319 Sông Phan báo cáo sẽ thi công trong quý IV/2019 nên việc cấm biển báo sẽ được kiểm tra và xem xét thêm.

**18. Các kiến nghị của cử tri liên quan đến tuyến Quốc lộ 1:**

- Cử tri xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam phản ánh việc lắp nắp đập mương thoát nước dọc Quốc lộ 1 qua địa bàn xã sau khi thi công. Hiện nay có một số vị trí nắp đập mương thoát nước bị bể, hư hỏng nặng tạo thành hố tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng quan tâm sửa chữa.

- Cử tri xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình đề nghị tỉnh quan tâm cho khai thông mương thoát nước Quốc lộ 1A thuộc khu vực cầu Xóm Rẫy còn 30 m chưa được khai thông.

- Cử tri xã Vĩnh Hảo, Chí Công phản ánh trên Quốc lộ 1A, đoạn từ khu công nghiệp Tuy Phong đến UBND xã Vĩnh Hảo có nhiều hộ dân kinh doanh ven đường đã tùy tiện đổ đá dăm lấn ra đường Quốc lộ để làm bãi đỗ xe không đúng quy định, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị các ngành chức năng của tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, đồng thời kiến nghị với Cục Quản lý đường bộ có giải pháp xử lý mặt đường, nhằm đảm bảo an toàn cho người đi mô tô khi tham gia giao thông.

- **Cử tri thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam tiếp tục kiến nghị tỉnh sửa chữa tuyến mương thoát nước dọc Quốc lộ 1A đoạn qua khu phố Nam Tân, vì khi vào mùa mưa nước tràn nhiều vào nhà dân.**

- **Hiện nay có một số vị trí nắp đậy mương thoát nước bị bể, hư hỏng nặng tạo thành hố tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho người tham gia giao thông dọc tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ xã Hàm Kiệm đến xã Hàm Cường. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được ngành chức năng xem xét khắc phục. Đề nghị tỉnh quan tâm xem xét vấn đề này (cử tri xã Hàm Kiệm, Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam).**

#### **Thẩm quyền giải quyết: Cục Quản lý Đường bộ IV**

Sở GTVT đã có Công văn số 725/SGTVT-HTGT ngày 20/3/2019 đề nghị Cục Quản lý Đường bộ IV sớm tổ chức kiểm tra, giải quyết triệt để tình trạng ngập nước, tránh gây ảnh hưởng đến đời sống người dân và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1.

Cục Quản lý Đường bộ IV đã thường xuyên kiểm tra và có các Công văn số 927/CQLĐBIV-QLBTĐB ngày 12/4/2019, số 1852/CQLĐBIV-QLBTĐB ngày 02/7/2019, số 2622/CQLĐBIV-QLBTĐB ngày 14/8/2019 đề nghị Ban Quản lý dự án Thăng Long khẩn trương sửa chữa những hư hỏng trên tuyến Quốc lộ 1.

Riêng việc nắp đan rãnh dọc bị bể, hư hỏng do xe tải, xe container dừng, đỗ trên công, mương gây ra, các hộ dân kinh doanh ven đường đã tùy tiện đổ đá dăm lán ra đường Quốc lộ để làm bãi đỗ xe không đúng quy định. chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng cơ sở tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý vi phạm.

Trong thời gian tới, giao Sở GTVT tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng, tránh gây ảnh hưởng đến đời sống người dân và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1.

**19. Hệ thống thoát nước hai bên đường Quốc lộ 1A đoạn từ UBND xã Hàm Thắng đến hết khu dân cư Bến Lợi giai đoạn 2, có chỗ có, chỗ không, nên không bảo đảm việc thoát nước vào mùa mưa (cử tri huyện Hàm Thuận Bắc).**

#### **Thẩm quyền giải quyết: Cục Quản lý Đường bộ IV**

Sở GTVT đã có Công văn số 1800/SGTVT-HTGT ngày 25/6/2019 đề nghị Cục Quản lý Đường bộ IV giải quyết kiến nghị nêu trên của cử tri. Cục Quản lý Đường bộ IV đã chỉ đạo Chi cục Quản lý Đường bộ IV.1 phối hợp với Ban ATGT, Sở GTVT và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường và có Công văn số 2140/CQLĐBIV-QLBTĐB ngày 17/7/2019, trả lời kiến nghị cử tri như sau:

Quốc lộ 1 đoạn từ UBND xã Hàm Thắng đến hết khu dân cư Bán Lợi 2 từ Km1698+800 đến Km1699+300, thuộc khu vực dân cư, chưa được xây dựng hệ thống thoát nước dọc trong giai đoạn thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1, do tình trạng đô thị hóa nhanh chóng nên đã xảy ra tình trạng ngập nước cục bộ tại khu vực nêu trên. Theo quy định của Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 về việc hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ quy định không dùng nguồn vốn bảo trì đường bộ để đầu tư xây dựng mới rãnh dọc. Để giải quyết tình trạng ngập nước, Cục Quản lý Đường bộ IV đã báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét cho xây dựng mới hệ thống rãnh dọc trong năm 2020.

Ngày 05/8/2019, Sở GTVT đã có Công văn số 2318/SGTVT-HTGT gửi UBND huyện Hàm Thuận Bắc về việc thông báo nội dung trả lời kiến nghị cử tri của Cục Quản lý Đường bộ IV.

**20. Cử tri Thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân phản ánh hiện nay, công thoát nước dọc theo quốc lộ 1A đoạn vào Trường THPT Đức Tân đã bị sập, tạo thành hố sâu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nhất là học sinh đi học. Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo sớm tu sửa.**

**Thẩm quyền giải quyết: Cục Quản lý Đường bộ IV**

- Sở GTVT đã có Công văn số 1800/SGTVT-HTGT ngày 25/6/2019 đề nghị Cục Quản lý Đường bộ IV giải quyết kiến nghị nêu trên của cử tri tỉnh Bình Thuận. Cục Quản lý Đường bộ IV đã chỉ đạo Chi cục Quản lý Đường bộ IV.1 phối hợp với Ban ATGT, Sở GTVT và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường và có Công văn số 2140/CQLĐBIV-QLBTĐB ngày 17/7/2019, trả lời kiến nghị cử tri như sau:

Các hư hỏng trên hệ thống thoát nước dọc tại Km1762+500 phía phải tuyến (trường THPT Đức Tân) đã được Chi nhánh BOT 319 Sông Phan khắc phục vào đầu tháng 6/2019. Để đảm bảo an toàn giao thông và ổn định kết cấu công trình giao thông đường bộ, Cục Quản lý Đường bộ IV yêu cầu Chi nhánh BOT 319 Sông Phan tăng cường kiểm tra khắc phục các hư hỏng phát sinh trên tuyến (nếu có).

- Ngày 05/8/2019, Sở GTVT đã có Công văn số 2318/SGTVT-HTGT gửi UBND huyện Hàm Tân về việc thông báo nội dung trả lời kiến nghị cử tri của Cục Quản lý Đường bộ IV./.

**Phụ lục 7****40 KIẾN NGHỊ UBND TỈNH ĐÃ GIAO CHO  
CÁC ĐỊA PHƯƠNG GIẢI QUYẾT, THAM MUỖ GIẢI QUYẾT**

*(Kèm theo Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND tỉnh)*

**I. UBND huyện Hàm Tân: 08 nội dung**

**1. Hai trại chăn nuôi heo Bình Dương và Phạm Thiện thuộc xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân gây ô nhiễm môi trường đã được các cơ quan có thẩm quyền xử lý và hướng đến sẽ di dời. Tuy nhiên, cử tri đề nghị HĐND tỉnh có ý kiến với UBND tỉnh có thời gian sớm quy hoạch di dời, quá trình góp ý kiến quy hoạch cần lấy ý kiến của các địa phương lân cận có liên quan (cử tri phường Phước Hội, Tân An, thị xã La Gi).**

- Trang trại chăn nuôi heo Bình Dương thuộc Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Bình Dương nằm tại thôn Đá Mài 1, xã Tân Xuân, được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 27/8/2009. Dự án chính thức đi vào hoạt động từ năm 2010. Diện tích đất của trang trại 4,7 ha, quy mô đàn heo theo thiết kế 10.000 con heo thịt. Hiện nay đang thả nuôi khoảng 6.000 con.

- Trang trại chăn nuôi heo Phạm Thiện của hộ kinh doanh cá thể là ông Phạm Thiện, được UBND huyện Hàm Tân chấp thuận dự án đầu tư tại Công văn số 700/UBND-NN ngày 06/7/2009, nằm trên địa bàn thôn Đá Mài 1, xã Tân Xuân. Trang trại chính thức đi vào hoạt động từ năm 2010. Diện tích đất của trang trại 2,43 ha, quy mô đàn heo theo thiết kế 300 con heo nái và 600 con heo thịt. Hiện nay đang thả nuôi khoảng 800 con (300 heo nái và 500 con heo thịt).

Thời điểm trang trại Bình Dương và Phạm Thiện được cấp chủ trương và đi vào hoạt động trước khi UBND tỉnh ban hành Quyết định 384/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2013 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 15/3/2010 của UBND tỉnh về quy mô và vị trí xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Do vậy, các trang trại này không nằm trong vùng quy hoạch phát triển chăn nuôi và không đảm bảo các tiêu chí về quy mô, vị trí của trang trại chăn nuôi tập trung theo quy định.

Từ khi đi vào hoạt động, trang trại chăn nuôi heo Bình Dương đã nhiều lần vi phạm về môi trường, gây ảnh hưởng môi trường sống của người dân trong khu vực,

UBND tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính về môi trường. Đối với trang trại chăn nuôi heo Phạm Thiện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về môi trường 01 lần vào năm 2012. Các trang trại này nằm đầu nguồn, trong lưu vực Suối Đò nên việc xả thải làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt cho thị xã La Gi, đã nhiều lần bị cử tri phản ánh gay gắt.

Ngày 04/10/2017, UBND huyện Hàm Tân có Quyết định số 2164/QĐUBND phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyện Hàm Tân giai đoạn 2016-2020, theo đó có mục tiêu: “Bố trí, sắp xếp để di dời các trang trại chăn nuôi tập trung hiện đang nằm trong khu dân cư vào các vùng quy hoạch nhằm đảm bảo môi trường và an toàn dịch bệnh. Phấn đấu đến năm 2020, giải quyết dứt điểm, không còn các trang trại nằm trong khu dân cư, ngoài vùng quy hoạch gây ô nhiễm môi trường”. Theo Đề án, các trang trại Bình Dương và Phạm Thiện nằm trong kế hoạch, lộ trình di dời trong năm 2019.

Hiện nay, UBND huyện Hàm Tân chỉ đạo các phòng chức năng làm việc với trang trại Bình Dương và Phạm Thiện để di dời trang trại chăn nuôi heo tập trung; vị trí di dời đến vùng quy hoạch phát triển chăn nuôi Tân Xuân 2 (khu vực gần Trường bắn Quốc Gia).

UBND tỉnh ghi nhận ý kiến của cử tri, sau khi có báo cáo đề xuất của UBND huyện Hàm Tân và ý kiến của các Sở, ngành liên quan UBND tỉnh sẽ xem xét giải quyết theo quy định.

## **2. Cử tri huyện Hàm Tân đề nghị tỉnh quan tâm sửa chữa tuyến đường từ cụm công nghiệp Bảo Thụ vào dự án 300 – 400.**

Tuyến đường từ Cụm công nghiệp Bảo Thụ vào dự án 300 - 400 do UBND huyện Hàm Tân quản lý, hiện nay tuyến đường hư hỏng nhiều gây khó khăn cho việc đi lại và không đảm bảo an toàn giao thông, cần phải sửa chữa, khắc phục. Do đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Hàm Tân tổ chức lập hồ sơ đề xuất phương án sửa chữa cụ thể, hợp lý báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương đầu tư sửa chữa tuyến đường trên.

## **3. Cử tri xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân tiếp tục đề nghị tỉnh quan tâm triển khai đầu tư xây dựng xong tuyến đường liên xã Tân Phúc - Sông Phan giai đoạn 2 vì hiện nay tuyến đường này xuống cấp nghiêm trọng.**

Dự án Đường giao thông liên xã Tân Đức - Tân Phúc - Sông Phan, huyện Hàm Tân có quy mô gồm 02 tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 14,5km, trong đó tuyến đường từ xã Tân Phúc đi Sông Phan có chiều dài khoảng 9,5km, tổng mức đầu



tư khoảng 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương còn hạn chế nên chỉ đầu tư đoạn từ xã Tân Đức đi xã Tân Phúc với tổng chiều dài 5,949km. Công trình đã khởi công xây dựng vào tháng 11/2013 và nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng tháng 6/2015.

Ngày 22/12/2017, UBND huyện Hàm Tân đã có Tờ trình đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện công trình trọng điểm, cấp bách; phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, lũ lụt; phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn huyện Hàm Tân. Trong đó có công trình Đường giao thông liên xã Tân Đức – Tân Phúc – Sông Phan, huyện Hàm Tân (giai đoạn 2 - đoạn từ xã Tân Phúc đi xã Sông Phan). Qua đó, ngày 27/12/2017, UBND tỉnh đã có Công văn đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm bố trí vốn để thi công dự án. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét bố trí vốn để triển khai thực hiện.

Trong thời gian tới UBND tỉnh giao UBND huyện Hàm Tân (Chủ đầu tư) và các Sở, ngành liên quan tiếp tục tham mưu UBND tỉnh văn bản đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm bố trí vốn cho dự án Đường giao thông liên xã Tân Đức – Tân Phúc – Sông Phan, huyện Hàm Tân (giai đoạn 2 – đoạn từ xã Tân Phúc đi xã Sông Phan) để thực hiện.

#### **4. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương kiên cố từ Cầu Máng cánh đồng Cựu thôn Phò Trì đến cánh đồng thôn Hồ Lân (cử tri xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân).**

Việc đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương kiên cố từ Cầu Máng cánh đồng Cựu thôn Phò Trì đến cánh đồng thôn Hồ Lân đã có trong đề án thủy lợi nhỏ của huyện Hàm Tân tại Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án kiên cố hóa kênh nội đồng các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2015- 2020. Giao Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện.

#### **5. Cử tri xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân phản ánh hiện nay, bờ biển nhiều nơi trên địa bàn xã bị sạt lở rất nhiều. Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết.**

Khu vực bờ biển xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân theo báo cáo của địa phương năm 2017 có đoạn bờ bị sạt lở do biển xâm thực dài khoảng 400m tại thôn Hồ Lân. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra và đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư xây dựng tuyến kè tạm dài 400m, kết cấu bằng rọ đá bọc PVC và giao cho UBND huyện Hàm Tân làm chủ đầu tư để triển khai thực hiện, nhưng do chưa cân đối được nguồn vốn nên chưa được đầu tư xây dựng. Giao UBND huyện Hàm Tân theo dõi tình hình biển xâm thực nói trên để có biện pháp xử lý kịp thời.

**6. Cửa biển Hồ Lân bị bồi lấp nên ngư dân gặp rất nhiều khó khăn, không có nơi neo đậu tàu thuyền, đã có trường hợp tàu của ngư dân không có chỗ neo đậu nên bị sóng đánh hư hỏng. Đề nghị tỉnh có kế hoạch nạo vét để tàu thuyền thuận lợi ra khơi (cử tri xã Tân Thắng, Thắng Hải)**

Ngày 17/4/2018, UBND tỉnh có văn bản số 1532/UBND-KT ngày 17/4/2018 đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động dự án nạo vét thông luồng cửa biển Hồ Lân, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân của Công ty CP Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu Đại Nam Việt và Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 465/QĐ-SKHĐT ngày 03/12/2018 chấm dứt hoạt động và thu hồi dự án đầu tư, lý do: Nhân dân địa phương khu vực dự án không đồng thuận cho Công ty tiếp tục triển khai nạo vét, Công ty CP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Đại Nam Việt đã có văn bản đề nghị hoàn trả số tiền doanh nghiệp đã hỗ trợ để chấm dứt dự án theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 48 của Luật Đầu tư năm 2014. Vì vậy, giao UBND huyện Hàm Tân chỉ đạo UBND xã Tân Thắng đánh giá lại hiện trạng và lấy ý kiến của nhân dân về việc nạo vét khu vực này.

**7. Đề nghị tỉnh nghiên cứu lắp camera giám sát an toàn giao thông tại ngã tư đèn xanh, đèn đỏ giao nhau giữa Quốc lộ 1A và Quốc lộ 55 để đảm bảo an toàn giao thông (cử tri xã Sông Phan, huyện Hàm Tân).**

Theo Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021. Trong đó, Chính phủ giao Bộ Công an lập đề án đầu tư lắp đặt camera giám sát giao thông trên địa bàn cả nước. Vì vậy, khi Bộ Công an triển khai đề án trên địa bàn tỉnh, Ban An toàn giao thông sẽ phối hợp với Công an và các cơ quan liên quan tham mưu, kiến nghị lắp đặt camera giám sát giao thông tại vị trí ngã tư giữa Quốc lộ 1 và Quốc lộ 55 thuộc địa bàn xã Sông Phan, huyện Hàm Tân.

Trong khi chờ Bộ Công an triển khai đề án, Giao UBND huyện chỉ đạo Công an huyện Hàm Tân, UBND xã Sông Phan nghiên cứu, lắp đặt camera an ninh để giám sát an ninh trật tự - xã hội và an toàn giao thông tại khu vực trên.

**8. Cử tri xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân đề nghị tỉnh xem xét lại các văn bản quy định về trang trí, trưng bày bảng hiệu trước cổng cơ quan hành chính nhà nước các cấp, cụ thể là màu sắc, cỡ chữ... của bảng hiệu trụ sở HĐND, UBND cấp xã; đồng thời có hướng dẫn thống nhất cho tất cả trụ sở UBND trong toàn huyện, tỉnh; vì hiện nay các bảng hiệu không có sự thống nhất về cách trang trí, cỡ chữ, màu sắc....**

Ngày 07/8/2008, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 05/2008/TT-BNV hướng dẫn về biển tên cơ quan hành chính nhà nước, trong đó, có quy định cụ thể về nội

dung, cách thể hiện, chất liệu, kích thước, màu sắc và vị trí gắn biển tên của các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp Trung ương cho đến cấp xã.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh. Đến nay, Thông tư trên vẫn còn hiệu lực thi hành, chưa có quy định sửa đổi, bổ sung.

Qua phản ánh của cử tri, UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Hàm Tân chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh các trường hợp thực hiện không đúng quy định (nếu có).

## **II. UBND huyện Hàm Thuận Bắc: 02 nội dung**

**1. Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí và chỉ đạo ngành chức năng nạo vét khơi thông tuyến mương thoát lũ của Hồ Cẩm Hang vì mỗi khi mùa mưa đập Cẩm Hang xả lũ gây thiệt hại rất nặng về cây trái và hoa màu của bà con nhân dân dọc tuyến mương này. Việc này cử tri đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết (cử tri xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc).**

Tuyến thoát lũ hồ Cẩm Hang là các tuyến suối tự nhiên do địa phương quản lý. Ngày 22 tháng 3 năm 2019, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Phòng Tài chính- Kế hoạch của huyện Hàm Thuận Bắc đã phối hợp với UBND xã Hàm Hiệp và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi tiến hành kiểm tra thực địa tuyến thoát lũ nêu trên.

Ngày 08 tháng 4 năm 2019, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hàm Thuận Bắc đã có Báo cáo số 63/BC-PNN về kết quả khảo sát, đề xuất bổ sung một số tuyến sông, suối tự nhiên vào đề án phát dọn khơi thông dòng chảy giai đoạn 2018- 2020. Đồng thời, kiến nghị UBND huyện xem xét, trình Hội đồng nhân dân huyện bổ sung 02 tuyến thoát lũ này vào Đề án số 3550/ĐA-UBND ngày 08/12/2017 về việc phát dọn, khơi thông dòng chảy các tuyến kênh tiêu thoát lũ và sông suối tự nhiên bị ách tắc trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2020.

**2. Cử tri phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết đề nghị tỉnh quan tâm kêu gọi việc xúc tiến đầu tư xây dựng Nhà hỏa táng tại thành phố Phan Thiết.**

Trên địa bàn thành phố Phan Thiết không có dự án đầu tư xây dựng Nhà hỏa táng nhưng hiện nay tỉnh đã thu hút được 01 dự án Nghĩa trang sinh thái Bắc Phan Thiết tại thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc do Công ty Cổ phần Đại Tổng - Nam Thái Sơn làm chủ đầu tư. Trong đó, quy mô dự án có bao gồm hạng mục nhà hỏa táng. Về tiến độ triển khai, dự án đang thực hiện công tác đền bù, giải tỏa. Vừa qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Hàm Thuận Bắc tích cực hỗ trợ Công ty trong công tác đền bù giải tỏa để sớm đưa dự án vào triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động.

### **III. UBND huyện Bắc Bình: 12 nội dung**

**1. Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ cho địa phương (từ nguồn phòng, chống lụt bão của tỉnh) để đầu tư khắc phục đường giao thông nông thôn đoạn từ cầu treo Lương Đông đến đường tàu hỏa do bị thiệt hại vì lũ bão số 9 (cử tri thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình).**

Đối với nội dung kiến nghị trên, ngày 28/02/2019, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh phối hợp với UBND huyện Bắc Bình khảo sát thực tế tuyến đường theo kiến nghị của cư tri tại thị trấn Lương Sơn và thống nhất theo đề xuất của UBND huyện Bắc Bình. Do đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Bắc Bình chỉ đạo UBND thị trấn Lương Sơn và phòng, ban liên quan của huyện khảo sát, hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh cân đối nguồn vốn để thực hiện.

**2. Cử tri xã Phan Hòa: Đề nghị tỉnh sớm thi công hoàn thành kè Bình Hòa của xã Phan Hòa để đảm bảo sản xuất.**

Sau khi Kè sông xã Phan Rí Thành (tiếp giáp với vị trí cử tri xã Phan Hòa kiến nghị) dài khoảng 250 m đầu tư bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ thi công hoàn thành, do tác động của dòng chảy đã làm xói lở một phần bờ sông thuộc thôn Bình Hòa, xã Phan Hòa. Tuy nhiên do ngân sách huyện khó khăn không bố trí được nguồn vốn để đầu tư. Do đó, giao Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát, đánh giá tính cấp thiết của công trình, làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thống nhất danh mục đưa vào kế hoạch đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.

**3. Đề nghị tỉnh xây dựng hệ thống thoát nước khu vực 05 thôn còn lại của xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình (trừ thôn Mai Lãnh, Trí Thái đã xây dựng xong).**

Để giải quyết kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao UBND huyện Bắc Bình chủ động rà soát xem xét sự cần thiết, tính bức xúc của các dự án để tổng hợp nhu cầu đầu tư đưa vào kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 để triển khai thực hiện.

**4. Cử tri thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình đề nghị tỉnh quan tâm, xem xét hỗ trợ kịp thời kinh phí đối với các cuộc điều tra như điều tra về phổ cập, cơ sở dữ liệu quốc gia...ở thôn, khu phố.**

Trong thời gian qua, Cục Thống kê tổ chức nhiều cuộc điều tra định kỳ hàng tháng, quý, năm, Tổng điều tra thuộc diện ngành thống kê chịu trách nhiệm thực hiện theo phương án, kế hoạch của Cục Thống kê giao hoặc điều tra theo chỉ đạo của UBND tỉnh giao nhằm phục vụ địa phương. Các cuộc điều tra đều có công khai định

mức kinh phí và chi trả kịp thời cho điều tra viên ở xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đầy đủ (trong đó có huyện Bắc Bình).

Đối các cuộc điều tra, phổ cập giáo dục: Hàng năm, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí dự toán kinh phí hỗ trợ, điều tra, duy trì chương trình phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cụ thể đã bố trí trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục của huyện Bắc Bình năm 2018 là 450 triệu đồng, năm 2019 là 260 triệu đồng.

Qua phản ánh của cử tri thị trấn Chợ Lầu – huyện Bắc Bình, UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Bắc Bình khẩn trương rà soát, báo cáo và chi trả kịp thời kinh phí điều tra về phổ cập cho điều tra viên ở thôn, khu phố theo kiến nghị của cử tri.

**5. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng quan tâm sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng dọc Quốc lộ 1A - khu vực thôn Bình Liêm, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình vì đã nhiều tháng qua không hoạt động gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.**

Sau khi hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 1 tháng 6/2015, hệ thống đèn chiếu sáng công lộ dọc Quốc lộ 1 qua khu vực thôn Bình Liêm, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình đã được bàn giao lại cho UBND huyện Bắc Bình quản lý, khai thác. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình khẩn trương chỉ đạo Ban Quản lý công trình công cộng huyện sửa chữa, khắc phục.

**6. Cử tri xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình đề nghị tỉnh quan tâm thực hiện Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ưu tiên, hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số đối với dân tộc Ngái trên địa bàn xã.**

Theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ thì học sinh dân tộc Ngái được hưởng 40% mức lương tối thiểu/HS/tháng. Thời gian hưởng từ tháng 7 năm 2017.

Số học sinh dân tộc Ngái đang theo học tại các trường trong huyện gồm 45 học sinh, đã được cấp phát theo chế độ quy định, cụ thể: Trường mẫu giáo Sông Bình: 01, Trường mẫu giáo Sông Lũy: 02, Trường mẫu giáo Phan Tiến: 05, Trường tiểu học Lương Sơn 1: 02, Trường tiểu học Sông Bình: 04, Trường tiểu học Sông Lũy 2: 08, Trường tiểu học Sông Lũy 3: 05, Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ: 02, Trường tiểu học Bình Tân 1: 01, Trường THCS Lương Sơn: 02, Trường THCS Sông Bình: 04, Trường THCS Sông Lũy: 04, Trường THCS Phan Tiến: 03, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai: có 02 học sinh lớp 10.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Bắc Bình tổ chức rà soát, thực hiện đối với học sinh của những trường chưa được áp dụng chế độ theo đúng quy định.

**7. Cử tri xã Bình An, huyện Bắc Bình tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh quan tâm cân đối nguồn ngân sách, vốn đầu tư tuyến đường trung tâm xã Bình An đã hư hỏng nặng và kiến nghị nhiều lần.**

Tuyến đường Bình An đi hồ Cà Giây huyện Bắc Bình có điểm đầu giao với tuyến Quốc lộ 1 – Phan Sơn tại Km11+100, điểm cuối là hồ Cà Giây; chiều dài tuyến 9,6km, bề rộng mặt đường 4,5m, bề rộng nền đường 7m; kết cấu mặt đường láng nhựa được đầu tư xây dựng hoàn thành vào năm 2005. Hiện trạng tuyến đường đang trong giai đoạn xuống cấp, bong tróc, sụp lún rất khó khăn trong việc đi lại và vận chuyển của người dân khi tham gia giao thông trên tuyến đường này. Tuy nhiên, hiện nay, nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 ngân sách tỉnh đã được phân bổ hết, ngày 07/6/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn đề nghị UBND huyện Bắc Bình rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến các công trình, dự án khởi công trong giai đoạn 2021 - 2025 để báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét cho chủ trương thực hiện các công trình bức xúc.

**8. Cử tri xã Bình Tân, huyện Bắc Bình phản ánh: Hiện nay Dự án cao tốc Bắc Nam đang chuẩn bị thực hiện có đoạn đi qua địa bàn xã tại nơi có vùng đất sản xuất của người dân. Nhiều năm liền nhân dân xã Bình Tân kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí làm mương thoát nước cấp II, cấp III để tạo điều kiện cho nhân dân có nước sản xuất, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Hiện nay, lại có đường cao tốc đi qua sẽ ảnh hưởng đến việc đưa nước về các xứ đồng khi đường cao tốc hoàn thành. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xem xét phối hợp đặt cống, mương để tạo điều kiện thuận lợi khi làm mương cấp II, III thì tất cả các xứ đồng trên địa bàn xã đều được hưởng lợi.**

Để giải quyết kiến nghị nêu trên của cử tri, UBND tỉnh giao UBND huyện Bắc Bình phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Thuận triển khai rà soát và đề xuất hướng giải quyết.

**9. Dự án bờ Kè Sông Lũy giai đoạn 1 từ cầu Sông Cạn đến Chùa Bà thôn Bình Lễ đã hoàn thành. Cử tri đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai giai đoạn 2 từ Chùa Bà thôn Bình Lễ đến Bờ Lỡ thôn Bình Long để dự án được hoàn chỉnh; vì hiện nay nước xâm thực gây ảnh hưởng đến nhà cửa, đời sống của người dân tại khu vực này (cử tri xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình).**

Dự án "Kè chống xói lở bờ sông khu dân cư Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình"

được Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 407/QĐ-SKHĐT ngày 13/11/2009 với giá trị quyết toán hoàn thành dự án 28,67 tỷ đồng bằng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ và một phần Ngân sách tỉnh. Dự án trên không chia giai đoạn như theo nội dung kiến nghị của cử tri và đã quyết toán hoàn thành dự án tại Quyết định số 1062/QĐ-STC ngày 21/12/2015.

Hiện nay, nguồn vốn Trung ương hỗ trợ rất hạn chế và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 ngân sách tỉnh đã được phân bổ hết. Do đó, theo kiến nghị của cử tri, giao UBND huyện Bắc Bình tổ chức khảo sát; nếu thực sự bức xúc, cần thiết phải đầu tư, thì khái toán kinh phí đầu tư, làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thống nhất tham mưu UBND tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

#### **10. Cử tri xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình đề nghị tỉnh có giải pháp khai thông dòng chảy Sông Đồng (đoạn từ Cầu Nam đến biển).**

Đoạn Sông Đồng từ cầu Nam đến biển gồm có 02 đoạn: đoạn 1 là sông Đồng từ cầu Nam đến ngã ba sông Đồng (*hợp lưu sông Đồng với sông Lũy*) có chiều dài khoảng 490m, thuộc địa bàn của huyện Bắc Bình; đoạn 2 là sông Lũy từ ngã ba sông Đồng đến cửa biển dài khoảng 2 km, thuộc địa bàn huyện Tuy Phong.

Theo kiến nghị của cử tri huyện Bắc Bình, đối với đoạn sông Đồng từ cầu Nam đến ngã ba sông Đồng dài khoảng 490m: Trước mắt, đề nghị UBND huyện Bắc Bình vận động nhân dân phát dọn cây bụi hai bên bờ, kết hợp nạo vét những vị trí bồi lấp để khơi thông dòng chảy, nhằm hạn chế hiện tượng ngập úng khi có mưa lớn. Về lâu dài, UBND tỉnh giao UBND huyện Bắc Bình xem xét sự cần thiết đầu tư, đăng ký nguồn vốn đầu tư công để tổ chức triển khai thực hiện việc nạo vét, khơi thông dòng chảy đoạn hạ lưu Sông Đồng. Đối với đoạn sông Lũy từ ngã ba sông Đồng đến cửa biển, khả năng bồi lấp thường xảy ra ở khu vực cửa sông và việc đầu tư nạo vét, thông luồng tại các cửa sông, cửa biển kết hợp tận thu khoáng sản do các doanh nghiệp thực hiện theo chủ trương xã hội hóa của UBND tỉnh.

#### **11. Cử tri xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình phản ánh đất bờ kênh 812- Châu Tá 65 còn 5m chưa được hỗ trợ đền bù cho 20 hộ dân. Đề nghị tỉnh quan tâm, xem xét giải quyết.**

Đoạn kênh 812- Châu Tá đi qua địa bàn xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình được triển khai thi công năm 2008, Chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm kê chi tiết từng hộ có diện tích chiếm đất để xây dựng kênh. Sau đó, tiến hành áp giá bồi thường chi trả tiền đền bù và các hộ dân đã giao mặt bằng để xây dựng công trình. Đến nay, UBND huyện Bắc Bình đã ban hành quyết định thu hồi đất chi tiết từng hộ dân. Việc cử tri kiến nghị còn 5m chưa được bồi thường của 20 hộ dân,

UBND tỉnh giao UBND huyện Bắc Bình chỉ đạo UBND xã Sông Lũy rà soát, cung cấp danh sách và vị trí cụ thể cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi để phối hợp giải quyết.

**12. Cử tri xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình phản ánh cuối năm 2018 tỉnh có chủ trương dừng lại việc hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn theo cơ chế 35-65, nhưng hiện nay trong xã còn nhiều tuyến đường chưa được thực hiện. Cử tri đề nghị tỉnh cho biết năm 2019 tỉnh có hỗ trợ kinh phí về để tiếp tục thực hiện các tuyến đường này nữa hay không?**

Năm 2019, UBND huyện Bắc Bình đã có Kế hoạch xây dựng các công trình GTNT năm 2019 trên địa bàn huyện, trong đó xã Hồng Thái được xây dựng 20 tuyến đường có tổng chiều dài 3,156km với tổng kinh phí 3,527 tỷ đồng, vốn tỉnh hỗ trợ 1,764 tỷ đồng. Sở KH&ĐT đã có Công văn số 1992/SKHĐT-KH ngày 24/5/2019 đề nghị UBND huyện căn cứ nguồn vốn đã được tỉnh bố trí năm 2019 là 6,6 tỷ đồng chủ động rà soát phân khai chi tiết kế hoạch vốn theo thứ tự ưu tiên: thanh toán nợ cho các công trình giao thông nông thôn đã hoàn thành từ năm 2018 trở về trước, bố trí vốn cho các công trình giao thông nông thôn thuộc các xã phải hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2019 và các công trình khởi công mới bức xúc.

#### **IV. UBND huyện Tánh Linh: 05 nội dung**

**1. Hiện nay công trình Điện năng lượng mặt trời đang thi công làm đường, san lấp mặt bằng, từ đó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của những hộ dân ở bên cá (ven bờ hồ Đa Mi) cụ thể như: đường đi lại bị sình lầy, công việc mưu sinh đánh bắt cá trên mặt hồ bị chia cắt. Đề nghị với tỉnh làm việc với các ngành chức năng có phương án di dời nhà ở và chuyển đổi ngành nghề tạo thu nhập ổn định cho những hộ dân nơi đây (cử tri xã La Ngâu, huyện Tánh Linh).**

Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi tại hồ thủy điện Đa Mi của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi được UBND tỉnh Bình Thuận cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 2960/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 với quy mô diện tích là 56,65 ha, trong đó đất mặt nước là 50 ha (diện tích này nằm trong diện tích đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi), diện tích còn lại khoảng 6,65 ha hiện trạng đất sản xuất nông nghiệp của hộ dân.

Ngày 24/7/2018, UBND tỉnh Bình Thuận đã có Quyết định số 1894/QĐ-UBND và Quyết định số 1895/QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Nhà máy điện mặt trời Đa Mi tại xã La Dạ, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc và xã La Ngâu, huyện Tánh Linh làm cơ



sở để UBND huyện Tánh Linh, Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 thì công trình thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội. UBND huyện Tánh Linh sẽ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Ngoài ra các hộ gia đình, cá nhân sẽ được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; hỗ trợ tái định cư ... theo quy định tại Nghị định số 47/NĐ-CP ngày 25/5/2014 của Chính phủ, Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 và Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Do đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Tánh Linh rà soát các trường hợp mà cử tri xã La Ngâu đã nêu:

- Trường hợp các hộ dân nêu trên có nằm trong khu vực bị thu hồi đất để thực hiện dự án thì căn cứ các quy định có liên quan về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải quyết;

- Trường hợp các hộ dân không thuộc trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án thì đề nghị UBND huyện Tánh Linh nghiên cứu giải pháp hoặc đề xuất UBND tỉnh xem xét (nếu vượt quá thẩm quyền) để bố trí tái định canh, tái định cư nhằm ổn định đời sống và ổn định công ăn việc làm cho các hộ dân nêu trên.

**2. Cử tri xã Đức Bình, huyện Tánh Linh phản ánh hiện nay Kênh Chính Nam đã được đi qua địa bàn xã, tuy nhiên việc bơm tưới lúa vụ Đông Xuân và khu vực xứ đồng Huyện Đội, Đá Chồng khoảng trên 500 ha còn thiếu nước tưới. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư Trạm bơm và dòi trạm bơm Đức Bình để phục vụ sản xuất của người dân trong mùa khô ở các khu vực nói trên.**

Do kênh Tà Pao thiết kế thấp nên không tưới tự chảy được. Về lâu dài, cần phải đầu tư tưới khu vực cử tri phản ánh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT đưa vào dự án Tà Pao nhưng Bộ Nông nghiệp và PTNT không thống nhất. Để giải quyết kiến nghị của cử tri, giao Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Thuận (đơn vị quản lý) kiểm tra khảo sát để nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý cho phù hợp.

**3. Tuyến đường Tân Hà - Gia Huynh đoạn qua kênh tiếp nước Biển Lạc - Hàm Tân do thiết kế có từ trước khi thi công tuyến kênh nên chưa được xây dựng cầu kiên cố. Vì vậy, đơn vị thi công là Công ty Trường An đã làm một**

**cái cầu tạm bằng sắt để bà con lưu thông. Tuy nhiên cây cầu tạm bắt ngang qua kênh đã xuống cấp nghiêm trọng, có nhiều trường hợp đã bị té ngã xuống cầu. Mặt khác, đơn vị thi công là Công ty Trường An có thông báo là sẽ tháo dỡ cây cầu tạm này. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tạm thời không tháo dỡ cây cầu tạm, đồng thời khẩn trương gia cố, sửa chữa cây cầu tạm này để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia lưu thông (cử tri xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh).**

Tuyến đường Tân Hà - Gia Huynh do Công ty Cao su Bình Thuận làm Chủ đầu tư, mới phát sinh sau khi khởi công công trình Kênh tiếp nước Biển Lạc-Hàm Tân (năm 2009) nên hạng mục cầu qua kênh không có trong giai đoạn lập dự án đầu tư và triển khai thi công công trình.

Hiện tại, công trình cầu tạm mà đơn vị thi công đã làm để cho nhân dân đi lại phục vụ sản xuất, đơn vị thi công tiếp tục gia cố để nhân dân đi lại an toàn. Tuy nhiên, khi công trình hoàn thành, đơn vị thi công sẽ tháo dỡ. Vì vậy, để tạo điều kiện cho bà con đi lại, giao UBND huyện Tánh Linh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu đề xuất nguồn vốn đầu tư.

**4. Cử tri xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh phản ánh trước đây tỉnh có thu hồi đất để mở rộng tuyến đường Quốc lộ 55 đoạn từ UBND xã đi lên Đốc dài hiện đang còn một số hộ dân chưa được nhận tiền bồi thường. Đề nghị tỉnh quan tâm, xem xét giải quyết vấn đề này.**

Công trình nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 55 nối dài, đoạn Km96+300 – Km205+140 được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 3328/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2007. Toàn bộ dự án đã thi công hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng tháng 12/2015, riêng đoạn tuyến đoạn từ Hát kiếm lâm đến cầu Tà-Pao (Km143+913,52 - Km158+500, có bao gồm đoạn từ UBND xã Đức Thuận đi lên Đốc dài) đã thi công hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng tháng 5/2012. Trong quá trình triển khai dự án, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với UBND huyện Tánh Linh, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tánh Linh, UBND các xã, thị trấn của huyện thực hiện các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ cho các hộ cá nhân, tổ chức có phần đất, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, nhà cửa... thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án, đồng thời giải quyết các khiếu nại vướng mắc theo quy định để các hộ dân đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công hoàn thành công trình. Dự án đã được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành hạng mục Đền bù giải phóng mặt bằng Quốc lộ 55. Kể từ tháng 5/2012, Sở Giao thông vận tải chưa nhận được báo cáo, kiến nghị của UBND huyện Tánh Linh và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tánh Linh về

các trường hợp các hộ dân phản ánh về việc có thu hồi đất để mở rộng tuyến đường Quốc lộ 55 đoạn từ UBND xã đi lên Dốc dài nhưng chưa được nhận tiền bồi thường. Do đó, để giải quyết các kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao cho UBND huyện Tánh Linh chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tánh Linh rà soát, kiểm tra tổng hợp lại trường hợp kiến nghị của các hộ dân đoạn từ UBND xã Đức Thuận đi lên Dốc dài để xem xét giải quyết.

**5. Tại thôn Đa Mi, xã La Ngâu có khoảng 100 hộ/400 nhân khẩu, sống ổn định từ năm 1999 đến nay, nhưng không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nằm trong số diện tích còn lại 122 ha mà UBND tỉnh chưa giao cho huyện quản lý để bà con có điều kiện vay vốn sản xuất kinh doanh. Việc này cử tri kiến nghị nhiều năm nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị tỉnh xem xét, giải quyết (cử tri xã La Ngâu, huyện Tánh Linh).**

Qua rà soát thì toàn bộ 122 ha (theo kiến nghị của cử tri xã La Ngâu) nằm trong Bản đồ địa chính khu đất (trích đo) đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 về việc chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác và thu hồi, giao đất đã được điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng theo Quyết định số 674/QĐ-UBND và Quyết định số 714/QĐ-UBND cho UBND huyện Tánh Linh quản lý, bố trí đất sản xuất cho các hộ dân tại xã Gia Huynh, xã La Ngâu và xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh; tuy nhiên, trong Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 chưa thể hiện diện tích này.

Để có cơ sở tổ chức đo đạc lập thủ tục giao đất cho nhân dân sản xuất theo quy định; UBND huyện Tánh Linh khẩn trương làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 theo hướng bổ sung phần diện tích 122 ha nêu trên vào tổng diện tích thu hồi, giao cho phù hợp với Bản đồ địa chính khu đất (trích đo) được ban hành.

#### **V. UBND huyện Đức Linh: 03 nội dung**

**1. Vào tháng 9, 10 năm 2018 trên địa bàn huyện Đức Linh nói chung, xã Đức Chính nói riêng diễn ra mưa bão kéo dài, lũ lụt ngập úng gây thiệt hại một số diện tích đất lúa. Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ diện tích đất lúa bị thiệt hại. Nhân dân đề nghị tỉnh nếu hỗ trợ thì nên hỗ trợ bằng tiền mặt, còn nếu hỗ trợ bằng cây, con giống thì phải phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương vì trong thời gian qua việc hỗ trợ cây, con giống không phù hợp nên người dân sản xuất không có hiệu quả (cử tri xã Đức Chính, huyện Đức Linh).**

Ngày 30 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh đã có Tờ trình số 250/TTr-UBND gửi các Sở ngành liên quan của tỉnh đề nghị xem xét, trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ tháng 8, 9 năm 2018 trên địa bàn huyện Đức Linh với số tiền 6.015.916.000 đồng ; trong đó, có kinh phí hỗ trợ cho xã Đức Chính là 142.440.000 đồng/diện tích thiệt hại 76,43 ha (gồm: lúa 67,43 ha; thủy sản 09 ha).

Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Đức Linh tại Tờ trình số 250/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 và đề nghị của các địa phương có diện tích bị thiệt hại khác, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với UBND các huyện, Sở Tài chính, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí 22.098.871.333 đồng, để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn các huyện: Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Đức Linh, Tánh Linh (tại Tờ trình số 24/TTr-SNN-STC-PCTT ngày 21/02/2019); Trong đó, có kinh phí hỗ trợ cho huyện Đức Linh là 6.015.916.000 đồng.

Ngày 08 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 643/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2018 trên địa bàn các huyện; căn cứ Quyết định này, UBND huyện Đức Linh sẽ tiến hành phân khai kinh phí và chi trả hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại do thiên tai theo quy định.

**2. Cử tri xã Trà Tân, huyện Đức Linh phản ánh học sinh của các xã Tân Hà, Trà Tân, Đông Hà đi học cấp 3 phải học tại trường THCS Hùng Vương đóng tại thị trấn Đức Tài (cách xã Trà Tân 13km) rất xa. Đề nghị UBND tỉnh xem xét sớm xây dựng trường để các em học sinh thuận tiện trong việc học tập.**

Vấn đề trên, ngày 15/02/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn gửi UBND huyện Đức Linh và Sở Nội vụ, đề nghị thành lập trường phổ thông nhiều cấp học (trung học cơ sở và trung học phổ thông) trên cơ sở mở rộng và nâng cấp Trường THCS Trần Quốc Toản hiện nay. Đồng thời, các sở ngành đã tổ chức họp cùng với UBND huyện Đức Linh về việc thành lập trường phổ thông nhiều cấp học tại xã Trà Tân. Tại cuộc họp, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở, ngành đã có ý kiến đồng thuận về việc thành lập trường phổ thông mới này.

Do đó, trong thời gian tới UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Đức Linh tiến hành các thủ tục tiếp theo về thành lập trường phổ thông nhiều cấp học theo các quy định hiện hành để sớm đưa vào hoạt động.

**3. UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi 28 ha đất mía do Công ty Tất Thành thuê, hiện nay Công ty Tất Thành không thực hiện quyết định của UBND tỉnh và tiếp tục cho cá nhân thuê trồng lúa, cây hoa màu gây bức xúc trong nhân**

**dân. Đề nghị UBND tỉnh có biện pháp xử lý.**

Dự án trồng mía của Công ty TNHH Tất Thành tại xã Mê Pu, huyện Đức Linh được UBND tỉnh thu hồi đất và giao Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Đức Linh quản lý tại Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 về việc thu hồi đất đối với dự án trồng mía của Công ty TNHH Tất Thành tại xã Mê Pu, huyện Đức Linh.

Ngày 07/6/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND huyện Đức Linh, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Linh, UBND xã Mê Pu tổ chức bàn giao đất thực địa. Tuy nhiên, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Linh, UBND xã Mê Pu chưa nhận được Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh và bản đồ ban hành kèm theo quyết định trên nên đoàn thống nhất tạm dừng đến khi UBND xã Mê Pu nhận được quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh và thực hiện đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 để tránh việc khiếu kiện của Công ty TNHH Tất Thành.

Tiếp đó, ngày 29/6/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND huyện Đức Linh, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Linh và UBND xã Mê Pu tổ chức bàn giao đất thực địa cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Linh quản lý theo quy định.

Ngày 04/7/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 559/TB-TNMT về thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Tất Thành và Thông báo số 560/TB-TNMT về xử lý tài sản trên đất đối với dự án trồng mía Công ty TNHH Tất Thành. Sau khi có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh, Công ty TNHH Tất Thành có đơn khiếu nại Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh và UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3311/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 bác đơn khiếu nại của Công ty TNHH Tất Thành.

Như vậy, toàn bộ diện tích 28 ha của Công ty TNHH Tất Thành tại xã Mê Pu, huyện Đức Linh đã UBND tỉnh thu hồi và bàn giao cho trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Linh quản lý. Do đó, trong trường hợp Công ty không chấp hành, tiếp tục sử dụng và cho thuê đất như ý kiến cử tri nêu thì UBND tỉnh giao UBND huyện Đức Linh chỉ đạo các phòng ban phối hợp lực lượng công an vào cuộc để cưỡng chế hành vi sai trái của Giám đốc Công ty TNHH Tất Thành nhằm lập lại trật tự an ninh địa phương, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

**VI. UBND huyện Tuy Phong: 03 nội dung**

**1. Trước đây, khi tuyến đường Hòa Thắng - Hòa Phú chưa thi công, Công ty Dương Đông sử dụng con đường dân sinh liên xã Hòa Phú - Hòa Thắng để**

**vận chuyển xăng dầu với trọng tải lớn trong thời gian dài và đã làm con đường này xuống cấp nghiêm trọng; bên cạnh đó, Công ty Dương Đông còn xây dựng cầu cảng vận chuyển dầu từ tàu vào kho, đã tác động gây sạt lở, hư hỏng nặng tuyến đường dân sinh liên xã Hòa Phú - Hòa Thắng. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng yêu cầu Công ty Dương Đông có trách nhiệm đóng góp kinh phí cùng với ngành chức năng sửa chữa lại tuyến đường này để thuận tiện đi lại (cử tri xã Hòa Phú, huyện Tuy phong).**

Tuyến đường dân sinh liên xã Hòa Phú – Hòa Thắng đang bị sạt lở, hư hỏng nặng gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa người dân. Tuyến đường này, trước đây thuộc tuyến đường ĐT.716, hiện trạng là đường sỏi đỏ. Sau khi thi công hoàn thành và đưa vào khai thác tuyến đường ven biển Hòa Thắng – Hòa Phú, Sở GTVT cũng đã tiến hành sửa chữa tuyến đường sỏi nêu trên và bàn giao cho UBND huyện Tuy Phong quản lý. Qua kiểm tra, hiện nay Công ty TNHH Dương Đông Bình Thuận sử dụng con đường này để vận chuyển xăng dầu và đang xây dựng cầu cảng mục đích vận chuyển dầu từ tàu vào kho. Do đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Tuy Phong làm việc và đề nghị Công ty TNHH Dương Đông Bình Thuận đóng góp hỗ trợ kinh phí đầu tư sửa chữa tuyến đường nêu trên theo kiến nghị cử tri.

**2. Cử tri huyện Tuy phong đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư khắc phục sửa chữa, nâng cấp Tuyến đường liên xã từ Chí Công đến Phong Phú.**

Tuyến đường Chí Công đi Phong Phú do UBND huyện Tuy Phong quản lý hiện nay đã xuống cấp, mặt đường bị hư hỏng gây khó khăn cho việc đi lại của người dân địa phương, do đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Tuy Phong tổ chức kiểm tra và sửa chữa đảm bảo giao thông trên tuyến đường này.

**3. Cử tri xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng khu du lịch chùa Cổ Thạch để khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh vùng này.**

Trong thời gian qua, nhằm góp phần quảng bá và thu hút khách du lịch thăm quan di tích Chùa Cổ Thạch và bãi đá bảy màu tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, Tỉnh đã thực hiện đầu tư và đưa vào hoạt động các tuyến đường dẫn vào khu vực này (dự án Đường Liên Hương - Bình Thạnh, tổng mức đầu tư hơn 97 tỷ đồng; dự án Nhựa hóa đường Bình Thạnh - Chùa Hang, tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng).

Nay, cử tri xã Bình Thạnh đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng khu du lịch Chùa Cổ Thạch để khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh vùng này, UBND tỉnh giao UBND huyện Tuy Phong phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, nắm bắt cụ thể các nội dung kiến nghị của cử tri xã Bình Thạnh để đề xuất, báo

cáo UBND tỉnh.

## VII. UBND thị xã La Gi: 03 nội dung

**1. Cử tri phường Phước Hội, thị xã La Gi đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết một số vấn đề liên quan đến Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận, cụ thể:**

- *Tại Điểm a, Khoản 3, Điều 4 Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND quy định “Đối với khu vực quy hoạch xây dựng thì việc chuyển mục đích sử dụng đất ngoài căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được UBND tỉnh phê duyệt, còn phải căn cứ vào quy hoạch xây dựng để thực hiện. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng thì thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất” nội dung này chưa đảm bảo áp dụng thực tế từng khu vực vì sẽ khó khăn trong lĩnh vực cấp phép xây dựng. Ví dụ: Một người dân A khi lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Phước Hội, về quy hoạch sử dụng đất là quy hoạch đất ở đô thị còn quy hoạch xây dựng theo Đồ án Tây sông Dinh là quy hoạch khu nhà ở liên kế thì khi giải quyết hồ sơ này người dân A sẽ được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo điểm a, khoản 3, Điều 4, Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND sau đó người dân A lấy Giấy chứng nhận về và tiến hành xin phép xây dựng thì sẽ bị phòng Quản lý đô thị trả hồ sơ vì thửa đất này nằm trong khu vực quy hoạch nhà ở liên kế của Đồ án Tây sông Dinh. Như vậy người dân A tốn tiền chuyển mục đích sang đất ở nhưng khi xin phép xây dựng nhà ở lại không được giải quyết.*

- *Tại điểm c, khoản 3, Điều 4 Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND quy định “Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và hợp thửa, tách thửa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô để kinh doanh bất động sản (tạo điểm dân cư hoặc khu dân cư mới) thì phải lập dự án theo quy định pháp luật đầu tư và đảm bảo đầu tư kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ (đường, điện, cấp và thoát nước,...) theo quy chuẩn xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan trước khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác xây dựng nhà ở.”. Tại quy định này không nêu rõ trường hợp hộ gia đình cá nhân có diện tích bao nhiêu, bao nhiêu thửa chuyển mục đích tách thửa mới lập dự án để nhân dân được hiểu rõ hơn và thực hiện.*

- *Đối với nội dung quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND:*

Về căn bản, giữa các quy hoạch ngành (trong đó có quy hoạch xây dựng) và quy hoạch sử dụng đất đều có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Khi lập quy hoạch sử dụng đất phải rà soát, tổng hợp trên cơ sở các quy hoạch ngành và ngược lại quy

hoạch ngành phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Thực tiễn xảy ra trong thời gian qua giữa các quy hoạch ngành, nhất là quy hoạch xây dựng không trùng khớp với quy hoạch sử dụng đất, do nhiều nguyên nhân như: việc lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng thực hiện sau quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc do lỗi chủ quan, lỗi kỹ thuật khi cập nhật quy hoạch xây dựng vào quy hoạch sử dụng đất...

Do đó, UBND tỉnh quy định ý thứ nhất tại điểm a Khoản 3 Điều 4 Quyết định này là: *“Đối với khu vực có quy hoạch xây dựng thì việc chuyển mục đích sử dụng đất ngoài căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được UBND tỉnh phê duyệt, còn phải căn cứ vào quy hoạch xây dựng để thực hiện”*. Quy định như vậy là đảm bảo khá chặt chẽ tại thời điểm hiện nay, nhằm tránh tình trạng người dân xin chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, bán nền, hình thành khu dân cư tự phát, không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng được duyệt, đồng thời cũng tránh được trường hợp như ví dụ cử tri phản ánh nêu trên.

Tuy nhiên, từ thực tế xảy ra trong thời gian qua, một số quy hoạch xây dựng được duyệt kéo dài nhiều năm, kinh phí Ngân sách nhà nước khó khăn, chưa đảm bảo đầu tư kịp thời hoặc việc xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực này còn nhiều khó khăn, bất cập để triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng theo đúng thời gian, tiến độ, dẫn đến dự án treo, kéo dài nhiều năm... là nguyên nhân dẫn đến bức xúc, khiếu nại của cử tri về việc không được tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các quyền của người sử dụng đất, không được cấp phép xây dựng dẫn đến tự ý tách thửa, xây dựng trái phép; vừa gây khó khăn cho người dân, vừa gây khó khăn cho chính quyền địa phương trong công tác quản lý đất đai, xây dựng...

Điều này cần thiết phải có một quy định cụ thể để giải quyết, do đó căn cứ pháp lý và thực tiễn nêu trên, UBND tỉnh quy định thêm ý thứ 2 là: *“Trường hợp có sự khác nhau giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng thì thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất, UBND các huyện có trách nhiệm rà soát và kiến nghị cấp có thẩm quyền (hoặc quyết định theo thẩm quyền) điều chỉnh quy hoạch xây dựng theo quy định tại khoản 8 Điều 35 Luật Đất đai năm 2013.”* là hoàn toàn phù hợp quy định và thực tiễn.

Trong trường hợp giữa 02 quy hoạch có sự khác nhau, chưa thống nhất, để tránh trường hợp UBND cấp huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhưng sau đó cơ quan quản lý đô thị lại không cấp phép xây dựng do không phù hợp với quy hoạch xây dựng như cử tri phản ánh



trong thời gian qua thì quy định này cũng chưa hoàn toàn phủ nhận hoặc xóa bỏ ngay quy hoạch xây dựng được duyệt mà vẫn còn có một bước đệm là giao cho UBND cấp huyện có trách nhiệm rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng theo quy hoạch sử dụng đất theo thẩm quyền trước khi quyết định cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Hiện nay, Đồ án quy hoạch Tây sông Dinh đã được UBND thị xã La Gi cấp nhật vào Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 4/2019.

Tuy nhiên, từ tình hình thực tế cử tri phản ánh đã xảy ra và quy định mới UBND tỉnh tại Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND nêu trên, UBND tỉnh ghi nhận ý kiến cử tri và giao UBND thị xã La Gi có trách nhiệm kiểm tra, rà soát từng trường hợp mà UBND thị xã đã quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất trước đây nhưng không phù hợp với Đồ án quy hoạch phía Tây Sông Dinh (có sự khác nhau giữa 02 quy hoạch) để xử lý giải quyết cho từng trường hợp cụ thể theo thẩm quyền và theo quy định; đồng thời trên cơ sở đó, tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở ngành liên quan rà soát lại từng khu vực quy hoạch của Đồ án quy hoạch Tây sông Dinh và Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã La Gi (*UBND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã La Gi tại Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 18/4/2019*) để báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định (*nếu cần thiết phải điều chỉnh cả 02 quy hoạch này*) cho phù hợp thực tế, đúng quy định.

- Đối với nội dung quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND:

*Việc quy định hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và hợp thửa, tách thửa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô để kinh doanh bất động sản (tạo điểm dân cư hoặc khu dân cư mới) thì phải lập dự án theo quy định pháp luật đầu tư và đảm bảo đầu tư kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ (đường, điện, cấp và thoát nước,...) theo quy chuẩn xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan trước khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác xây dựng nhà ở, là xuất phát từ thực tiễn trong thời gian qua.*

Lưu ý chỉ áp dụng cho trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) sang đất ở (gắn với tách thửa) mà thửa đất không tiếp giáp đường đi.

Việc các địa phương cho phép hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất, sau đó tách thửa, phân lô trong thời gian qua diễn ra hết sức tràn lan, dẫn

đến những đối tượng đầu cơ lợi dụng để tự ý phân lô, tách thửa, làm đường giao thông để kinh doanh bất động sản, hình thành các khu dân cư tự phát trái phép không theo quy hoạch xây dựng, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và hệ lụy phát sinh do không đảm bảo cơ sở hạ tầng thiết yếu của một khu dân cư...

Để chấn chỉnh việc này, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thời gian qua tại Công văn số 3779/UBND-ĐTQH ngày 14/10/2016, Kế hoạch số 940/KH-UBND ngày 13/3/2018, Công văn số 2955/UBND-ĐTQH ngày 19/7/2018 và một số văn bản liên quan khác; đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều văn bản hướng dẫn các Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất thì Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện có trách nhiệm thẩm định nhu cầu sử dụng đất theo quy định tại Điều 68, Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Khoản 1 Điều 18 Quyết định số 73/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh (*được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 29/02/2018*) trước khi trình UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Với quy định trên, người sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, tự làm đường đi, phân lô tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác, có mục đích kinh doanh thì phải lập dự án đầu tư để thực hiện theo quy định (không phân biệt diện tích, phân lô tách thửa nhiều hay ít). Do đó, việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Phòng Tài nguyên và Môi trường theo thẩm quyền phải đảm bảo chặt chẽ, khách quan, đúng đối tượng, xác định rõ nhu cầu sử dụng đất và các vấn đề liên quan khác..., nhằm tránh trường hợp các đối tượng đầu cơ lợi dụng chuyển mục đích sử dụng đất để phân lô tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, *dần dần* hình thành nên các khu dân cư tự phát không theo quy hoạch, không đảm bảo cơ sở hạ tầng, mỹ quan đô thị...

## **2. Đề nghị tỉnh xem xét ghi vốn đầu tư mở rộng đường Nguyễn Ngọc Kỳ để giảm tải mật độ lưu thông, đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân (cử tri phường Phước Hội, thị xã La Gi).**

Tuyến đường Nguyễn Ngọc Kỳ đã được đầu tư xây dựng từ rất lâu, hiện nay công trình đã bị hư hỏng không đáp ứng nhu cầu thoát nước. Theo quy hoạch, đường Nguyễn Ngọc Kỳ là một trong các tuyến đường trục chính trung tâm phục vụ phát triển thương mại của thị xã La Gi, có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao. Vì vậy năm 2011, UBND thị xã La Gi đã triển khai lập hồ sơ nâng cấp, mở rộng tuyến đường. Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách khó khăn nên chưa đầu tư xây dựng công

trình. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn thị xã La Gi, góp phần chỉnh trang đô thị thị xã, UBND tỉnh giao UBND thị xã La Gi có văn bản báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét cho chủ trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng đường Nguyễn Ngọc Kỳ từ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh.

**3. Cử tri xã Tân Phước, thị xã La Gi phản ánh việc UBND tỉnh trước đây cấp đất cho Công ty Hải Sơn nhưng chưa giải quyết dứt điểm quyền lợi của một số bà con nhân dân nơi đây, nay UBND tỉnh thu hồi và cấp lại cho dự án Long Hải khiến cho bà con nhân dân rất bức xúc, gây khó khăn cho chính quyền cơ sở. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các các ngành có liên quan quan tâm đối thoại với bà con nhân dân bị ảnh hưởng của dự án.**

Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Long Hải được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 481031000281 ngày 19/11/2008, cho thuê đất tại Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 02/6/2009 và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 24,1 ha. Ngày 16/01/2019, UBND tỉnh có văn bản số 224/UBND-KGVXNV đồng ý cho Công ty tiếp tục triển khai dự án và cho gia hạn đến hết tháng 6/2019 để Công ty thi công theo tiến độ đã cam kết (thi công hàng rào và san lấp mặt bằng). Công ty đã được cấp phép xây dựng tường rào và triển khai dự án từ tháng 02/2019. Tuy nhiên, các hộ dân địa phương liên tục cản trở không cho thi công. UBND xã Tân Phước đã nhiều lần giải thích vận động các hộ dân nhưng vẫn chưa được chấp nhận. Hiện nay, Công ty đang thực hiện thủ tục báo cáo đánh giá tác động môi trường, chuyển mục đích sử dụng đất rừng và thẩm định thiết kế cơ sở.

UBND tỉnh đã có Văn bản số 1449/VP-KGVXNV ngày 26/3/2019 giao UBND thị xã La Gi tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cho người dân hiểu về chủ trương của tỉnh đối với việc đầu tư các dự án du lịch gắn với phát triển kinh tế địa phương để người dân không tiếp tục cản trở, làm ảnh hưởng đến việc triển khai dự án và môi trường đầu tư, phát triển du lịch.

### **VIII. UBND thành phố Phan Thiết: 04 nội dung**

**1. Cử tri phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết tiếp tục đề nghị tỉnh quan tâm tu sửa, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu vì hiện nay đang xuống cấp.**

Dự án Mở rộng đường từ đá Ông Địa đến khu du lịch Hoàng Ngọc (đường Nguyễn Đình Chiểu) được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu với quy mô chiều dài tuyến 6 km (bao gồm các hạng mục mở rộng đường 1,5m; hệ thống thoát nước và lát vỉa hè). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thay đổi vật liệu vỉa hè và bổ

sung hệ thống chiếu sáng trang trí, dự án đã được lập điều chỉnh chủ trương đầu tư và đã được HĐND tỉnh phê duyệt ngày 28/12/2018. Hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án vào ngày 21/3/2019 để làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định, phần đấu thi công hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trong năm 2019.

**2. Cử tri phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết phản ánh Dự án kè tạm chống xâm thực biển tại phường không được ghi vốn xây dựng trong năm 2019, trong khi biển vẫn tiếp tục xâm thực gây nguy hiểm cho tài sản và tính mạng của nhân dân. Đề nghị tỉnh quan tâm, xem xét vấn đề này.**

Dự án Kè tạm bảo vệ khu dân cư khu phố B, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết là dự án nhằm khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân đang sinh sống khu vực ven biển thuộc khu phố B, phường Thanh Hải. Đây là dự án phát sinh mới và đã được điều chỉnh, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020. Tuy nhiên, tại thời điểm lập kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019, dự án vẫn chưa được điều chỉnh, bổ sung vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 được UBND tỉnh phê duyệt, do đó, theo quy định của Luật Đầu tư công, dự án chưa đủ cơ sở để được tổng hợp bố trí vốn thực hiện.

Hiện nay, dự án đã đủ điều kiện để bố trí vốn thực hiện, giao UBND thành phố Phan Thiết chủ động rà soát, điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn năm 2019 đã được giao làm chủ đầu tư để triển khai thực hiện dự án.

**3. Cử tri phường Phú Tài tiếp tục phản ánh các dự án quy hoạch nhiều năm không được triển khai thực hiện, như Khu dân cư Văn Thánh 3B (từ năm 2003 đến nay); hiện nay người dân đã tự ý xây dựng rất nhiều gây khó khăn cho địa phương trong công tác quản lý. Đề nghị tỉnh quan tâm, giải quyết.**

Đối với dự án Khu dân cư Văn Thánh 3B, theo đồ án quy hoạch chi tiết phường Phú Tài thì tại khu vực này do mục đích ban đầu là quy hoạch: Đất ở phát triển, đất ở kết hợp thương mại dịch vụ nhằm phục vụ cho việc lập và thực hiện dự án khu dân cư mới, nên trong đồ án quy hoạch này bố trí rất nhiều tuyến đường. Nếu hiện nay vẫn giữ nguyên các tuyến đường đó để thực hiện việc chỉnh trang cho khu vực này thì cũng sẽ khó thực hiện do vướng vào rất nhiều hộ dân và việc đền bù giải tỏa và bố trí tái định cư cũng rất phức tạp. Do đó, cần phải tổ chức khảo sát lại hiện trạng để lập phương án điều chỉnh quy hoạch cục bộ cho khu vực trên theo phương hướng chỉnh trang đô thị. Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết đã chỉ đạo lập đồ án quy hoạch phân khu phường Phú Tài, tỷ lệ 1/2.000 và đã phê duyệt nhiệm vụ và dự toán tại Quyết định số 8473/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2018. Trong thời gian

tới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch theo quy định.

#### **4. Đề nghị tỉnh giao diện tích còn lại của Nhà máy bia cho thành phố Phan Thiết để xây dựng Trường THCS vì hiện nay phường Xuân An thiếu đất xây dựng trường học (cử tri phường Xuân An, thành phố Phan Thiết)**

- Về chủ trương:

Ngày 04/6/2010, UBND tỉnh Bình Thuận có Quyết định số 1215/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty Liên doanh Bia Sài Gòn – Bình Thuận và giao UBND thành phố Phan Thiết quản lý, trong đó giao 22.517,5 m<sup>2</sup> đất thu hồi từ Công ty liên doanh Bia Sài Gòn – Bình Thuận cho UBND thành phố Phan Thiết quản lý để thực hiện theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2009.

Hiện nay, Trường Tiểu học Xuân An đã xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại số sổ CC625855, với diện tích là 9.089,2m<sup>2</sup>.

Phần diện tích còn lại, UBND tỉnh có Thông báo số 170/TB-UBND ngày 23/7/2013, thống nhất chủ trương giao UBND thành phố Phan Thiết quy hoạch bố trí đầu tư một trường phổ thông nhiều cấp học theo hình thức xã hội hóa.

- Về quy hoạch:

+ Về quy hoạch chi tiết xây dựng phường Xuân An đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 thì vị trí khu đất này có một phần nằm trong đất công viên cây xanh. Hiện nay, UBND thành phố Phan Thiết đang làm chủ đầu tư để điều chỉnh quy hoạch chi tiết phường Xuân An theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 619/UBND-ĐTQH ngày 27/02/2017. Trong quá trình thực hiện điều chỉnh quy hoạch, UBND thành phố sẽ cập nhật, điều chỉnh khu vực này phù hợp với công trình giáo dục.

+ Về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất: Hiện nay, UBND thành phố đã điều chỉnh cập nhật vị trí khu đất này là đất giáo dục (UBND thành phố đã gửi Sở Tài nguyên Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt).

UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Phan Thiết khẩn trương lập thủ tục điều chỉnh quy hoạch, đồng thời làm việc với các sở, ngành liên quan để hướng dẫn, tham mưu cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trường theo quy định./.